

● **"บิกตู" ลั่น "บิกโด่ง" ลาออกไม่กระทบ**

เมื่อเวลา 05.45 น.วันที่ 2 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังกลับจากประเทศฝรั่งเศส กรณีมีกระแสเรียกร้องให้ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รมช.กลาโหม ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ การจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ที่มีข่าวทุจริตว่า "ก็ไปบอกเขาสิ ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอน เขาคิดเป็น แต่บางคนคิดไม่เป็น กฎหมายยังไม่รับเลย เขาคิดเองได้ ให้เขาตรวจสอบ ส่วนตัวไม่ได้ไปห้ามชกกัน การตรวจสอบมีขั้นตอนแล้วไปเปรียบเทียบกับอีกคดี คดีนั้นไม่มีขั้นตอนหรือไม่ เมื่อมีขั้นตอนแล้วทำไมไม่ให้เรื่องนี้มีขั้นตอนบ้าง"

เมื่อถามว่า แสดงว่าควรรอให้ผลสอบออกมาก่อนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แล้วแต่คณะกรรมการ มันอยู่ที่การพิจารณา ส่วนที่ถามอีกว่า หาก พล.อ.อุดมเดช ลาออกจะกระทบรัฐบาลหรือไม่ั้น จะกระทบอะไร ส่วนกรณีที่อยู่เหมือนฝ่ายตรงข้ามต้องจะเขย่า คสช. นั้น อยากบอกว่าสื่อจะไปเขย่าให้เขาทำอะไร ไม่มีปัญหา คสช. มีทั้งกองทัพ 4 กองทัพ พ่อหรือแม่ ทั้งนี้ขอชี้แจงว่าทราบการเคลื่อนไหวในประเทศทุกอย่าง ไม่ทราบจะเป็นนายชก ได้อย่างไร ถามคำถามแบบนี้ไม่ให้ได้หรือไม่ แต่ไม่ได้ไม่ไหน

● **"บิกหมู" พบ "บิกตู" สะพัดตกปรมร้อน**

ต่อมกเมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางเข้าทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นเวลา 10.20 น. พล.อ.ธีรชัย นาควนิช ผบ.ทบ.เดินทางเข้าพบนายชก เป็นการด่วน ใช้เวลาหารือนานประมาณ 25 นาที ก่อนที่ขบวนรถของ พล.อ.ธีรชัย เดินทางกลับออกจากทำเนียบไปอย่างเร่งรีบ และไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ เป็นที่จับตาเนื่องจากขณะนี้มีกระแสข่าวกดดันให้รัฐบาลและคสช. รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยให้ พล.อ.อุดมเดช ลาออกจากทุกตำแหน่ง

● **"บิกป้อม" ยัน "บิกโด่ง-บิกหมู" บิ๊ก**

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม กล่าวถึงความสัมพันธ์ในคสช.ว่า ขณะนี้ความสัมพันธ์ในคสช.มั่นคงดี เป็นบิกแผ่น ความสัมพันธ์ดีกันทุกคน ไม่มีใครโกรธกับใคร ทั้งในส่วนของ พล.อ.อุดมเดช และ พล.อ.ธีรชัย เพราะอยู่กันมาตั้งปีแล้ว กว่าจะมาถึงอายุ 60 ปี จะมาโกรธอะไรกัน แต่ยอมรับว่า การทำงานอาจมีบ้างนิดหน่อย ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง

แต่ทุกอย่างแล้วต้องเดินตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จึงต้องชัดเจนทุกเรื่อง ไม่เช่นนั้นคงไม่ได้ เพราะบ้านเมืองกำลังเดินทางไปด้วยดี การแก้ไขปัญหในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าดี

เมื่อถามว่า ให้กำลังใจ พล.อ.อุดมเดชอย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องให้กำลังใจ เขารู้ว่าต้องเป็นอย่างไร ตัดสินใจได้ และมีกำลังใจ เพราะทำมาโดยตลอด ไม่เป็นไร ส่วน พล.อ.อุดมเดช กับ พล.อ.ธีรชัยนั้น ยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีปัญหาอะไร เป็นลูกน้องทั้งคู่ จะมีได้อย่างไร อีกทั้งทั้งคู่ยังเป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกัน ยืนยันว่า รักน้องเหมือนกันและเท่ากัน ส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า หาก พล.อ.อุดมเดช ลาออก ไม่กระทบรัฐบาลและคสช.นั้น ไม่เป็นไร ทุกอย่างนายกรัฐมนตรีรู้ดี ตอนอย่างไรเป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไร นายกรัฐมนตรี เป็นคนกล้าหาญและถือหางเสืออย่างดี มันคงไม่ต้องห่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี

● **"อุดมเดช-เจ้ากรมการเงิน" ให้ข้อมูลแล้ว**

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการอุทยานราชภักดิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และจะตรวจสอบด้วยความโปร่งใสและให้ความยุติธรรมกับทุกคน โดยเริ่มทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการคงไม่ทำงานกันข้ามปี และจะสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนี้ ทั้งนี้มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน คณะกรรมการ ได้เชิญ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้เชิญ พล.ต.ชูชาติ สุภิส เจ้ากรมการเงินทหารบก มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินแล้วเช่นกัน

● **ทบ. ยันสร้าง "อุทยานราชภักดิ์" โปร่งใส**

พล.อ.วินัย สุวาริ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ขอยืนยันถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการอุทยานราชภักดิ์ และพร้อมสนับสนุนกระบวนการให้ข้อสงสัยของสังคม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการประสานในเรื่องของข้อมูลมาได้ตามช่องทางของทางราชการ เพื่อให้

กระบวนการคลี่คลายข้อสงสัยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น สำหรับบางหน่วยงานขอเขตตามกฎหมายอาจจะไม่ครอบคลุมก็อาจประสานขอมาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลใดๆ ควรอยู่ในกรอบแบบธรรมเนียมมารยาทที่เหมาะสม ไม่อยากให้นำเสนอข้อมูลในลักษณะเป็นการชี้นำด้านความรู้สึก ควรใช้สติรับฟังข้อมูลอย่างมีเหตุผลรอบด้าน เชื่อว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ข้อสงสัยต่างๆ ก็จะได้รับการคลี่คลาย